
AMHARIC 

ዲሴምበር 12፣ 2024 

ተሰናባች የቦርድ አባላት ችቦውን ለአዳዲስ አመራሮች 
ከማሳለፋቸው በፊት አክብሮት ተሰጣቸው 

 

የ2024 የመጨረሻው የDeKalb ካውንቲ የትምህርት ቦርድ መደበኛ ስብሰባ በዲሴምበር 9 ላይ ከልብ የመነጨ ምስጋናዎች ጋር 

ተጠናቋል። በባልደረባዎች፣ በሰራተኞች እና በማህበረሰብ አባላት የተከበበው የDeKalb ካውንቲ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት 

(DCSD) ለወ/ሮ አና Anna Hill፣ ለዶ/ር Joyce Morley እና ለወ/ሮ Vickie B. Turner በቦርዱ ስብሰባ ላይ እና ከስብሰባው 
በኋላ ለእነርሱ በተዘጋጀ የሪሴፕሽን ስነ ስርዓት ላይ አመስግነዋል። 

ይህ እውቅና ክብረ በዓልም ትልቅ ምዕራፍም ነበር። ሚናቸውን በቅንነት፣ በፈጠራ እና በርኅራኄ በቀረቡ በሦስት ግለሰቦች ተጽዕኖ 
የተደረገበትን ምዕራፍ ማጠቃለያም አመልክቷል። እያንዳንዱ የቦርድ አባል ከስልታዊ የፋይናንስ ቁጥጥር እስከ ተማሪ ስኬት እና 
ደህንነት ላይ ያተኮሩ ፖሊሲዎች አዳዲስ እድሎችን የፈጠሩ ስኬቶችን ትቶ ይሄዳል። 

ዋና ተቆጣጣሪ ዶ/ር  Devon Q. Horton ባለፉት ዓመታት ያደረጉትን አገልግሎት እና ቁርጠኝነት አወድሰዋል። 

የDCSD ዋና ተቆጣጣሪ ዶ/ር Devon Q. Horton "የእኛን ዲስትሪክት የተሻለ ለማድረግ ከፍተኛውን የቁርጠኝነት ደረጃዎች 

በተከታታይ አሳይተዋል" ብለዋል። "በዚህ ቦርድ ዲስትሪክቱን እንድመራ በመመረጤ በጣም ኩራት ይሰማኛል እናም ከእነዚህ 

አስገራሚ ግለሰቦች ጋር በመስራቴ ኩራት ይሰማኛል።" 

ከ2021 ጀምሮ የዲስትሪክት 1 ተወካይ ሆና ያገለገለችው ወ/ሮ Anna Hill፣ በስራዋ ላይ በትኩረት እና በወጪ ላይ ያተኮረ 

መነፅርን ተጠቀመች። በGeorgia ውስጥ የህዝብ ሒሳብ ባለሙያ እውቅና ያላት ሲሆን፣ ለዓመታት የበጀት ግንዛቤን እና ጥልቅ 

የማህበረሰብ ግንኙነትን አምጥታለች፣ ይህም በልጇ Chamblee ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በቅርቡ በተመረቀበት ወቅት ጎላ 

አድርጎ ያሳያል። በስልጣን ዘመኗ ሁሉ፣ ወ/ሮ Hill አንድነትን በማጎልበት እና የዲስትሪክቱን የፋይናንስ አስተዳደርን ለማጠናከር 
በትጋት በመስራቷ ኩራት አግኝታለች። 

"እውቅና እንዳላት የህዝብ ሒሳብ ባለሙያ እንዴት ማበርከት እና መርዳት እንደምችል ከወላጅ በኩል አይቻለሁ" ትላለች። 
"እንደ ዲስትሪክት እና እንደ ማህበረሰብ አድገናል። በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት - በሰባቱንም ወረዳዎች - እና ሁሉም ሰው 
አስደናቂ ለውጥ ነው ብሎ በማሰብ፣ በዚህ ስራ በጣም እኮራለሁ። 
 
ዶ/ር Joyce Morley የዲስትሪክት 7 የቦርድ ተወካይ ሆነው በቆዩበት ጊዜ የረጅም ጊዜ ቁርጠኝነት እና የትምህርት እውቀት 

አስፈላጊነትን ያጎላል። በ2013 ውስጥ የተቀላቀለው የአሁን የቦርድ አባል እንደመሆኗ፣ ዶ/ር Morley  የDCSDን ዝግመተ 

ለውጥ ጠንቅቃ ታውቃለች። እንደ መንግስት ትምህርት ቤት አስተማሪ እና የድህረ-ሁለተኛ ደረጃ ፕሮፌሰር በማገልገሏ 
አመለካከቷን እና ግንዛቤዋን ጥልቅ አድርጎታል። ለእሷ፣ የዲስትሪክቱ ትክክለኛ ይዘት በተማሪዎቹ እራሳቸው ላይ ይገኛል። ለእሷ፣ 
የመጨረሻው የስኬት መለኪያ ነው። 

“ከ40 ዓመታት በላይ ጊዜ ያሳለፍኩ አስተማሪ ነኝ፣ እና ለእኔ ትልቅ ተሞክሮ ሆኖልኛል። ለእኔ በጣም ኣስደሳቹ ነገር ልጆቹ 

ናቸው” ብለዋል ዶ/ር Morley። "ትምህርት ቤቶችን ስጎበኝ ወይም ከርዕሰ መምህራኑ ሁኔታውን ስሰማ፣ ስለሱ በጣም 

እደሰታለሁ ምክንያቱም ዋናው ጉዳይ ይህ ነው - በትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለው ነገር፣ ምክንያቱም ልጆቹ እዚያ ስለሆኑ።" 

የዲስትሪክት 5 ተወካይ እና የቀድሞ የቦርድ ሰብሳቢ፣ ወ/ሮ Vickie B. Turner፣ ከሁለት አስርት አመታት በላይ ልምድ ያካበቱ 

አስተማሪ ናቸው። በቦርድ ውስጥ ባገለገለችባቸው 10 ዓመታት ውስጥ፣ የማያቋርጥ አስተማማኝ ድምፅ አቅርባለች። በምክትል 

ሊቀመንበርነት እና በሊቀመንበርነት በባልደረባዎቿ የተመረጠችው፣ ወ/ሮ Turner አመራሯ በእምነቷ እና በጠንካራ የሞራል 

ኮምፓሷ ተመርቷል። በDeKalb ካውንቲ ውስጥ ያሉ የተማሪዎችን፣ ቤተሰቦችን እና ሰራተኞችን ህይወት ለማሻሻል ጥረቷን 
ሰጥታ የህዝብ ትምህርትን ከራሷ የበለጠ ጠቃሚ ምክንያት አድርጋ ተመለከተች። 



AMHARIC 

“ከሕዝብ ትምህርት የሚበልጥ ምክንያትም የለም። ሁላችንም የማህበረሰባችንን ችግር እና ተግዳሮቶች መግለጽ ስለምንችል 

ከመፍትሄው ጋር ተሳተፊ የሚል አንድ ነገር ገፋፍቶኝ ነበር” ስትል ወ/ሮ Turner ተናግራለች። 

“ነገር ግን ከመፍትሔው ጋር አንድ መሆን ሌላ ነገር ነው እና ይህ ለእኔ አስፈላጊ ነበር። የተለያዩ ከሆነው የDeKalb ካውንቲ 
ትምህርት ቤት ዲስትሪክት በጣም የተለያዩ ከሆኑ እና እኛን ማዕከል ካደረጉ የሰዎች ቡድን ጋር መስራት ትልቅ ክብር እና እድል 

ነበር። ከተባበርን በኋላ ትልቅ እና ታላቅ ነገርን ሰርተናል ይህም ክብር እና እድል ሆኖልናል" 

እነዚህ ሦስቱ ተሰናባች መሪዎች የተለያዩ ማህበረሰቦችን አንድ ለማድረግ የመፈለግ ትሩፋትን ትተው፣ የፊስካል ሃላፊነትን 

መቀዳጀት እና በጣም አስፈላጊው ነገር ምን እንደሆነ ሳያጡ ሰርተዋል፤ የDeKalb ካውንቲ ተማሪዎች። 

በእርግጠኝነት፣ ሦስቱ መጪ የቦርድ አባላት በዲስትሪክቱ ውስጥ የበለፀጉ የትምህርት አካባቢዎችን የመገንባት አስፈላጊ ሥራ ላይ 
አዲስ እይታዎችን ያመጣሉ። ጉዟቸው የሚጀመረው ከነሱ በፊት የነበሩት ሰዎች ባስመዘገቡት አስደናቂ ስኬት ነው። 

XXX 


